

## ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔  
ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย. รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยถือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเป็นผู้สะท้อนภาพความคาดหวังและผลการดำเนินงานขององค์กรการตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจภายใต้กฎหมายจัดตั้งและกำหนดภารกิจขององค์กร ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔<sup>1</sup> ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งที่มีบทบาทในการส่งเสริมและ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า บสย. จะนำมาพิจารณาและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่ง บสย. จะได้ตระหนัก เรียนรู้ คาดการณ์ถึงความต้องการ ความคาดหวัง ข้อกังวลและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพื่อให้ บสย. สามารถปฏิบัติ ภารกิจและส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและสร้างความเจริญเติบโตแก่เศรษฐกิจ ของประเทศไทย

การที่ บสย. จะปฏิบัติภารกิจและส่งมอบบริการที่ดีดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมฯ บสย. ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง<sup>2</sup> ดังนั้น บสย. จึงได้ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อมฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยตามที่ประกาศมานี้

บสย. จึงขอเสนอข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลอันจำเป็นอื่นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปควรทราบก่อนการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

### ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

#### ๑ วัตถุประสงค์ของการมีพระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมฯ

พระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีขึ้นเพื่อ

<sup>1</sup> รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

<sup>2</sup> ได้แก่ ๑) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนทรัพย์สินถาวรของภาระธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่จะขอรับความช่วยเหลือจาก บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้นิติบุคคลที่ให้บริการสินเชื่อแก่ภาระธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงิน ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้นิติบุคคล ที่ให้บริการสินเชื่อแก่ภาระธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงิน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น โดย บสย. เข้าไปค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ช่วยให้ผู้ประกอบการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs มากยิ่งขึ้น

(๒) เร่งรัดและส่งเสริมการพัฒนาการประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs ของประเทศ ซึ่งส่งผลดีไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(๓) ส่งเสริมพัฒนาการประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs ให้ขยายตัวและกระจายตัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศ

## ๒ มาตรการสำคัญของกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการประกอบกิจการ การนำความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาดและการเงิน มาใช้ไม่เพียงพอ การไม่พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเท่าที่ควร ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง และยอดการขายและการให้บริการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั่วโลกในปัจจุบัน

มาตรการสำคัญของกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่

(๑) กำหนดให้มีสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ ได้แก่ บสย. ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ช่วยให้ผู้ประกอบการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs มากยิ่งขึ้น

(๒) ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ขยายตัวและกระจายตัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศ

(๓) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

## ๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะประชาชนจะได้รับจากการมีกฎหมาย

(๑) ประชาชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ SMEs หรือประกอบธุรกิจ SMEs อยู่แล้วได้รับเงินทุนไปใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ จากการค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย.

(๒) ประชาชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ SMEs หรือประกอบธุรกิจ SMEs อยู่แล้วมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมและต่อยอดกิจการและการแก้ไขปัญหาของกิจการ จากการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของ บสย.

## ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย

(๑) บสย. มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดย บสย. ไม่สามารถให้สินเชื่อแทนได้

(๒) บสย. มีข้อจำกัดในการขยายขอบเขตของธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอันจะนำไปสู่การลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ

\*\*\*\*\*